



ประกาศวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามหนังสือวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/๗๓๓ เรื่อง ขอใช้บัญชีพนักงานราชการ (ครู) ตามประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ตามหนังสือวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๒/๒๖๑ เรื่อง ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๗-๐๑-๓๑๑-๐๐-๖	นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี	ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวโดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ต้องนำมาในวันรายงานตัว

๑. บัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายบัตรฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด
๓. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔. เอกสารอื่นๆ ที่สถานศึกษาประสงค์กำหนดให้แนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.๘ ใบ สด.๙ และใบ สด.๔๓)

หมายเหตุ

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘ ได้กำหนดไว้